



โรงพยาบาลสงขลา

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลสงขลา ไม่ทนต่อการทุจริต”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ข้าพเจ้านายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลสงขลา ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรของโรงพยาบาลสงขลา ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

และขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชกษัตริย์ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา



ประกาศโรงพยาบาลสงขลา

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันปราบปรามและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยโรงพยาบาลสงขลาได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคีรัฐ ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข ไส้สะอาด ร่วมต้านทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของโรงพยาบาลสงขลามีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาลรวม ทั้งเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการของโรงพยาบาลสงขลา

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการป้องกันปราบปรามและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของโรงพยาบาลสงขลาและเพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสงขลาถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่ใช่ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ

๒. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องไม่กระทำการใดหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชันและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากพบว่ามีกรณีกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัย ละเอียด และทางอาญาอย่างเคร่งครัด

๓. ห้ามมิให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนตน หรือญาติของตนในการปฏิบัติหน้าที่และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน

๔. ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้บุคลากรในหน่วยงานยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต

๕. ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรการเลื่อนระดับ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

๖. ให้การสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตกับหน่วยงานภายนอกและภาคประชาชน หากมีผู้พบเห็นการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แจ้งข้อมูลมาที่โรงพยาบาลสงขลา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงษ์พจน์ อีรณันตชัย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา